



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 23 เมษายน 2563

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: ดูงานโรงสีข้าวสหกรณ์	แนวหน้า
2. รายงานพิเศษ: ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจ...สู่ชุมชนคลองเตย บรรเทาความเดือดร้อน...	ไทยโพสต์
3. เกษตรกรรับ5พัน3เดือน9ล้านครึ่งเรือ	แนวหน้า
4. เปิดซื้อ-ขายสินค้าเกษตรผ่านเว็บช่วยเกษตรกร	เดลินิวส์
5. 'เกษตรกร'อัดเงินฟื้นอาชีพ จ่อดันพรบ.กองทุนประมง	กรุงเทพธุรกิจ
6. ช่วยเกษตรกร10ล.คน-5พัน3เดือน	มติชน
7. แล้งวิกฤติ447เขื่อน แห้งหนัก	เดลินิวส์
8. 4แสนล.ปลูกศก.ฐานราก	มติชน
9. ประเดิมกู้ก้อนแรก7หมื่นล้าน	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. รายงาน: ราษฎรพื้นที่สูง ภูซัด ภูเมียง ภูสอยดาว อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก วันนี้มี...	สยามรัฐ
11. ถึงคิวเคาะเย้ยวยาเกษตรกรจ่าย5พัน3เดือนผ่านธกส.	posttoday.com
12. ส่งออกไก่ไทย ไตรมาสแรก โต 7.21%	posttoday.com

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 23 เมษายน 2563

ปีที่: 41 ฉบับที่: 14240

Col.Inch: 19.13 Ad Value: 17,217

ภาพข่าว: ดูงานโรงสีข้าวสหกรณ์

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 51,651

คลิป: ขาว-ดำ



ดูงานโรงสีข้าวสหกรณ์ : นางสาวนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมชมโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิต 120 ตัน/วัน และสหกรณ์แห่งนี้ยังเป็นแก้มลิงสต็อกข้าว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถรองรับผลผลิตและช่วยเหลือสมาชิก 9,002 ครอบครั้ว ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้กว่า 180,040 ไร่ เฉลี่ย 20 ไร่/ครอบครัว โดยสหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือก 53,853 ตัน/ปี เพื่อนำมาแปรรูปเป็นข้าวสารภายใต้แบรนด์ “ทุ่งกุลาร้องไห้” และข้าวเกิดบุญ ส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจ...สู่ชุมชนคลองเตย บรรเทาความเดือดร้อน 8,499 ครอบครัวจากโควิด 19

รายงานพิเศษ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทย มีสัญญาณที่ดีขึ้นจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีแนวโน้มลดลง ภาคธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า รอคอยหวังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการต่างๆ เพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ขณะที่ความช่วยเหลือจากภาคเอกชนเพื่อช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์วิกฤติครั้งนี้ ยิ่งดำเนินอย่างต่อเนื่อง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ภาคเอกชนที่ยังเดินหน้าส่งมอบอาหารปลอดภัยช่วยเหลือ



กลุ่มต่างๆ โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ดำเนินโครงการ “กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับ CPF ส่งอาหารคุณภาพจากใจ...สู่ชุมชน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวชุมชนคลองเตย 8,499 ครัวเรือน ที่มีประชากรกว่า 41,280 คน กระจายอยู่ใน 22 ชุมชน ส่งมอบข้าวแกงถุงจำนวน 25,000 ถุง และน้ำดื่ม CP ขวดใหญ่ 17,000 ขวด แจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชนคลองเตยทุกครัวเรือน

จากก่อนหน้านี ซีพีเอฟทำโครงการ “ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19” เริ่มต้นเมื่อ 1 มี.ค. 63 ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบอาหารให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐไปแล้ว 105 โรงพยาบาลทั่วประเทศ และส่งอาหารให้กลุ่มเปราะบางที่ต้องกักตัว 14 วัน เป็นกลุ่มที่เดินทางกลับจากประเทศ กลุ่มเสี่ยง 20,000 คน รวมทั้งโครงการ “ส่งอาหารจากใจ ให้ครอบครัวแพทย์และพยาบาล” ในโรงพยาบาลของรัฐที่มีผู้ป่วยโควิด 19 ซึ่งมีแพทย์และพยาบาลลงทะเบียนแล้ว 18,000 คน และรับเป็นตัวอย่างในการส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งจำเป็นให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธาน



คณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในช่วงกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา ซีพีเอฟ มีโครงการต่างๆ ในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม รวมทั้งโครงการ “กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับ CPF ส่งอาหารคุณภาพจากใจ...สู่ชุมชน” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ซีพีเอฟให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับชุมชนคลองเตยซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งคุณสุภกิต เจียรนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์และประธานกรรมการ ซีพีเอฟ เห็นความตั้งใจของทางกองทัพภาคที่ 1 ที่นำเสนอนแนวคิดดังกล่าวและเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมาก สอดคล้องกับแนวคิดของซีพีเอฟ เพราะก่อนหน้านี้ทางซีพีเอฟร่วมกับกองทัพบกมอบบ้านพักให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนคลองเตย เป็นจำนวน 40 หลัง ในชุมชนคลองเตยล๊อค 4-5-6 จึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

ด้านนายสุรวัฒน์ กัลลสมบุรณ์ ประธานชุมชนคลองเตย ล๊อค 4-5-6 กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ทำให้พี่น้องในชุมชนคลองเตยหลายครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนไม่มีรายได้ โดยเฉพาะชาวบ้านในชุมชนที่มีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง แม่บ้านรับจ้างแบกหามที่ทำเรือ เพราะบริษัทปิดกิจการ รวมไปถึงคนในชุมชนที่มีอาชีพวินมอเตอร์ไซด์แม่บ้าน รับจ้างแบกหามที่ทำเรือ ต้องขอขอบคุณทางกองทัพภาคที่ 1 และ ซีพีเอฟ ที่นำอาหารและน้ำดื่มมาให้ ช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนได้มาก และขอขอบคุณคุณสุภกิต เจียรนนท์ ที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือพี่น้องชาวชุมชนคลองเตยมาโดยตลอด เพราะก่อนหน้านี้ ท่านได้มอบบ้านให้พี่น้องชุมชนชาวคลองเตย ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่และชุมชนล๊อค 4-5-6 ด้วยวิถิตีแบบนี้ ท่านมีความห่วงใยพี่น้องชาวชุมชน นำอาหารและน้ำดื่มมามอบให้ ไม่เคียดที่พี่น้องชาวชุมชนจากโครงการส่งมอบอาหารปลอดภัยเพื่อคุณหมอ พยาบาล และครอบครัว รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง ซีพีเอฟพยายามช่วยเหลือผู้ชุมชนต่างๆ ซึ่งนอกจากชุมชนคลองเตยแล้ว บริษัทฯยังได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ จัดโครงการอาหารกลางวัน เพื่อช่วยเหลือชุมชนแออัดในกรุงเทพฯและปริมณฑลต่อไป.

เกษตรกรรับ 5 พัน 3 เดือน 9 ล้านครัวเรือน

เตรียมเสนอคลังไฟเขียว กษ.เจ้าหน้าที่ใหม่ขอสิทธิ ข้าราชการเพิ่ม 7 แสนคน ทบพวนสิทธิ-ยื่นแก้ใหม่

เกษตรกรรับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน 9 ล้านครัวเรือน “คลัง” เผย 24 เมษายน จ่ายเยียวยา 5 พันบาทอีก 7 แสนราย เป็นผู้ทบทวนสิทธิ 2 แสนราย ผู้ส่งข้อมูลเพิ่ม 5 แสนราย จากนี้ การตรวจสอบข้อมูลเร็วขึ้น ล่าสุด มีผู้ขอทบทวนสิทธิแล้ว 1.7 ล้านราย เลขฯรวม.คลัง เผย ยอดยื่นทบทวนสิทธิ 3 วันทะลุ 2 ล้านกว่าราย ระบุจนท.คลัง-มห.พร้อมลงพื้นที่ทบทวน สิทธิเยียวยา 5 พัน ด้านรมว.เกษตรฯเผยมีเกษตรกรขึ้น ทะเบียนแล้ว 7.5 ล้านครัวเรือน ชวนเกษตรกรหน้าใหม่- ไม่เคยร่วมโครงการรัฐเร่งยื่นขอสิทธิเยียวยาผลกระทบ โควิด-19

ต่อ : 5 พันเฮอีก - หน้า 10

5 พันเฮอีก

รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล

เมื่อวันที่ 22 เมษายน นายสุวรรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าจ่ายเงินเยียวยา 5 พันบาท ว่า กล่าวไว้ วันที่ 22 เมษายน เวลา 24.00 น. กระทรวงการคลัง ปิดรับลงทะเบียนเยียวยา 5 พันบาท ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ล่าสุดเช้าวันที่ 22 เมษายน มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 28.7

ล้านคน ส่วนตัวเลขผู้มาขอทบทวนสิทธิ จนถึงช่วงเช้าวันที่ 22 เมษายน อยู่ที่ 1.7 ล้านคน การทบทวนสิทธิยังไม่มีการ ปิดและเปิดไประยะหนึ่งจนกว่าตัวเลขจะ เริ่มนิ่งกระทรวงการคลังประกาศล่วงหน้า ดังนั้นกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิกว่า 10.6 ล้านคน ก่อนหน้านี้สามารถมายื่นทบทวนสิทธิได้

“กลุ่มถูกตัดสิทธิ 10.6 ล้านคน เป็นเกษตรกรมากที่สุดถึง 6 ล้านคน เป็น ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม เกือบ 9.2 แสนคน นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 7 แสนคน กู้ขายออนไลน์ 4 แสนคน ซึ่งกระทรวงการคลังเปิดให้ทุกคนยื่น

ทบทวนสิทธิเข้ามา โดยเฉพาะเกษตรกร แต่มีข้อแม้คือ หากได้รับเงินเยียวยา 5 พันบาทไปแล้วจะถูกตัดสิทธิการช่วยเหลือ เกษตรกรที่กำลังออกมาเร็วๆ นี้ ส่วน นักเรียน นักศึกษา หากเป็นคนทำงาน จริงให้ยื่นทบทวนสิทธิมาได้เลย กระทรวง การคลังพร้อมจะตรวจสอบและคืนสิทธิให้” นายสุวรรณ กล่าวและว่า

นักเรียน นักศึกษา ที่ทำงาน พาร์ทไทม์ หากมีหลักฐานชัดเจน ให้ ยื่นทบทวนสิทธิเข้ามาคลังพร้อมจ่าย เยียวยาให้เช่นกัน ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพ อิสระ แต่ได้รับแจ้งเป็นเกษตรกรถูกตัด สิทธิไป หากหลักฐานยืนยัน เช่น ใบ ประกอบอาชีพ ใบขับขี่สาธารณะของกลุ่ม แท็กซี่ ได้รับสิทธิทันที โดยไม่ต้องนัดพบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สำหรับแรงงาน ก่อสร้างขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบก็ พิจารณาเยียวยา แต่ถ้าเป็นแรงงานก่อสร้าง ให้กับรายใหญ่ ยังไม่ได้รับผลกระทบ จะไม่ได้รับเงินซึ่งการจ่ายเงินรอบใหม่ 7 แสนคน ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายนนี้ มีกลุ่มยื่นทบทวนสิทธิ และมีใบอนุญาต ในการประกอบอาชีพรับเงินทันที 2 แสนคน จากที่ยื่นขอทบทวนสิทธิเข้ามา 1.7 ล้านคน

ด้าน นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัด กระทรวงการคลัง กล่าวไว้ ผู้ขอทบทวน สิทธิหากประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์ รับจ้างมีใบอนุญาตในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ สาธารณะ หรือขับรถแท็กซี่ แล้วมีใบขับขี่

สาธารณะ สามารถนำมาใช้พิสูจน์ยืนยัน ตัวตนได้ รวมถึงหมวดводแผนไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข สามารถรับสิทธิในการรับเงินเยียวยาได้ โดยมีบางอาชีพ อาทิ กู้ขาย ที่ไม่แน่ใจ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 23 เมษายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14240

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

Col.Inch: 111.25 Ad Value: 100,125

PRValue (x3): 300,375

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรกรรับ5พัน3เดือน9ล้านครัวเรือน

ว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ จึงต้องมีการตรวจสอบ ซึ่งจะมีทีมผู้พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท ว่า กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการยื่นทบทวนสิทธิเป็นวันที่ 3 ซึ่งมีพี่น้องประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า 2 ล้านคน ได้ยื่นขอทบทวนซึ่งทางเจ้าหน้าที่เครือข่ายคลังจังหวัด กับทางจังหวัดจะลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตน และการประกอบอาชีพตามที่ลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว ขอให้พี่น้องประชาชนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เตรียมเอกสารให้พร้อมประกอบด้วย ภาพของผู้ทบทวนสิทธิบัตรประชาชน และรูปถ่ายที่ยืนยันการประกอบอาชีพจริง หรือบิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า ฯลฯ โดยขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพร้อมแล้วที่จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชน

นายธนกรกล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติขยายจำนวนผู้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก 9 ล้านคน เป็น 14 ล้านคนนั้น เป็นการเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายเยียวยาอย่างต่อเนื่อง เพราะจ่ายเยียวยาเกือบทุกวัน รัฐบาลจะเยียวยาพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนทุกคนที่ผ่านการคัดกรอง เท่าไหร่เท่านั้น นอกจากนี้ขณะนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนลงทะเบียนมาจำนวนมาก กระทรวงการคลังจึงได้ขยายสิทธิ์จ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่ทำงานด้วย คนงานก่อสร้าง และเกษตรกรที่ทำอาชีพอื่นๆ ซึ่งกระทรวงคลังจะจ่ายเงินเยียวยากลุ่มนี้ด้วยอย่างไรก็ตาม ในส่วนของกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม 6.3 ล้านคนนั้น ในวันศุกร์นี้จะมีการจ่ายเยียวยาตลอดแรกอีก 5 แสนคน ส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ 10.6 ล้านคนซึ่งล่าสุดยื่นมาแล้วประมาณ 2 ล้านกว่าคนนั้น มีการจ่ายเงินเลย 2 แสนคน โดยไม่ต้องลงพื้นที่ เพราะตรวจสอบข้อมูลได้เลย

ขณะที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าขณะนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูกาลผลิต 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร รายงานว่าทะเบียนเกษตรกรมีรายชื่อและพื้นที่เพาะปลูกในระบบทั่วประเทศ 7,522,003 ครัวเรือน ขณะนี้มีผู้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว 6,196,346 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรประมาณ 130 ล้านไร่ คิดเป็นสมาชิกครัวเรือนรวม 16,332,997 คน ทั้งนี้ การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ ความช่วยเหลือ และสิทธิประโยชน์ตามโครงการที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดทำ ล่าสุด ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประสานกับปลัดกระทรวงการคลัง ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกราย เพื่อให้เกษตรกรที่เผชิญผลกระทบจากโควิด-19 ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐบาลมากที่สุด ที่เป็นห่วง คือ เกษตรกรที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน จึงไม่มีชื่ออยู่ในระบบ และไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐ ซึ่งจะไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงการคลัง

“ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรทั้งกลุ่มเพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมงและนาเกลือที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน เพื่อยืนยันสถานภาพในการรับความช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงโครงการประกันรายได้ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป สำหรับเกษตรกรที่ปรับปรุงทะเบียนแล้ว ภาครัฐกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่ชัดเจนแล้ว หากเยียวยาเป็นเงินจะโอนผ่านบัญชี ธ.ก.ส.ได้ทันที” รว.เกษตรฯ กล่าว

ทางด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2560 กำหนดว่าสถานภาพของเกษตรกรสิ้นสุดลง เมื่อไม่มีการปรับปรุงสถานภาพติดต่อ

กันเป็นเวลา 3 ปี ตามที่นายทะเบียนประกาศให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร (ปี 2561 นายทะเบียนประกาศให้ปรับปรุงข้อมูล ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560) จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรโดยด่วน ขณะนี้ยังมีเกษตรกรที่ไม่ได้มาปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนประมาณ 1 ล้านครัวเรือน

ต่อ : 5 พันเฮก - หน้า 11

5พันเฮก

เกษตรกรรับ5พัน3เดือน9ล้านครัวเรือน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยาเกษตรกรว่า ได้เตรียมเสนอเยียวยาตามจำนวนทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 9 ล้านทะเบียนเกษตรกร วงเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน หรือ 15,000 บาท ต่อทะเบียนเกษตรกรโดยเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ในวันที่ 23 เมษายนนี้ ซึ่งมาตรการเยียวยาเกษตรกรคาดว่าจะใช้เงินประมาณ 135,000 ล้านบาท ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

นายอนันต์กล่าวว่า สำหรับการลงทะเบียนขอรับการเยียวยาผ่านเว็บไซต์ “เราไม่ทิ้งกัน” ซึ่งมีการระบุว่า ผู้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 10 ล้านคน เป็นเกษตรกรถูกตัดออกจากระบบนั้น ในส่วนระบบการลงทะเบียนเกษตรกร ผู้ที่เป็นเจ้าของทะเบียน ได้ลงชื่อลูกหลานเข้าไปด้วย ทำให้ใน 10 ล้านคน ระบบโอเอร์ว่ามีอาชีพเกษตรกร แต่ในจำนวนนั้นมีประมาณ 3-4 ล้านคนเท่านั้น ที่เป็น

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 23 เมษายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14240

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

Col.Inch: 111.25 Ad Value: 100,125

PRValue (x3): 300,375

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรกรรับ5พัน3เดือน9ล้านครัวเรือน

เจ้าของทะเบียน เพื่อที่กระทรวงเกษตรฯ จะช่วยเหลือเอง ดังนั้นอีกประมาณ 6-7 ล้านคน หากมีการอุทธรณ์ หรือกระทรวง การคลังให้ทบทุนสิทธิ์ กลุ่มนี้ต้องได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน เพราะได้ไปประกอบอาชีพค้าขาย หรือ ขับแท็กซี่จริง

“ที่ผ่านมามีการมองว่า ภาค เกษตรไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่เมื่อประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน กิจกรรม ทุกอย่างหยุดชะงักลง การเก็บเกี่ยวทำ ไม่ได้ การนำผลผลิตออกขายเป็นไปได้ ลำบาก หากพิจารณาโดยลึกแล้วจะเห็น ว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้น ความยากจนอยู่แล้ว หากไม่ได้รับการ ช่วยเหลือเลยก็จะไม่ธรรมเมื่อเทียบกับอาชีพ กลุ่มอื่น” ปลัดกระทรวงเกษตรฯกล่าว

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: พุธที่ 23 เมษายน 2563

ปีที่: -

ฉบับที่: 25760

หน้า: 1 (บนขวา), 19

Col.Inch: 61.55

Ad Value: 129,255

PRValue (x3): 387,765

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดซื้อ-ขายสินค้าเกษตรผ่านเว็บช่วยเกษตรกร



เปิดซื้อ-ขายสินค้าเกษตรผ่านเว็บช่วยเกษตรกร



จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ติดต่อได้ง่าย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ไม่ได้มีงานสนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นห่วงผลกระทบต่อภาคการเกษตร ภาคธุรกิจบริการ ห่วงชะงัก ประชาชนเริ่มกลัวการออกมาจับจ่ายใช้สอยนอกบ้าน หันไปใช้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น กระทรวงเกษตรฯ จึงใช้โอกาสในวิกฤติ โควิด-19 ส่งเสริมให้เกษตรกรขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้สนองนโยบายการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรดังกล่าว โดยส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ www.DGTFarm.com

น.ส. จุชอติ พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. กล่าวไว้ว่า www.DGTFarm.com เป็นเว็บไซต์ที่ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถ



ติดต่อซื้อขายได้โดยไม่ต้องพบปะกัน ปัจจุบันมีสมาชิกที่ใช้บริการเว็บไซต์ DGTFarm.com อาทิ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ค้า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค



จำนวน 2,117 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.พ. 63) แบ่งเป็น ผู้ขาย 1,006 ราย ผู้ซื้อ 1,111 ราย โดยมีสินค้าให้เลือกสรรกว่า 553 รายการ ได้แก่ ผัก ผลไม้ ข้าว สินค้าเกษตรแปรรูปไข่ สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ และเครื่องสำอาง ซึ่งทั้งหมดเป็นสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป ที่ได้รับรองมาตรฐาน ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงความปลอดภัย และที่สำคัญยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง



“DGTFarm.com ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ตอบโจทย์ในช่วงภาวะวิกฤติ โควิด-19 ทำให้เกษตรกรมีช่องทางสร้างรายได้และผู้บริโภคได้รับสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้ประกอบการ หรือผู้บริโภคที่สนใจเข้าใช้เว็บไซต์สินค้าเกษตรออนไลน์ www.DGTFarm.com

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: พุธที่ 23 เมษายน 2563

ปีที่: -

ฉบับที่: 25760

หน้า: 1 (บนขวา), 19

Col.Inch: 61.55

Ad Value: 129,255

PRValue (x3): 387,765

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดซื้อ-ขายสินค้าเกษตรผ่านเว็บช่วยเกษตรกร

สามารถคลิกเข้าไปสมัครสมาชิกได้ฟรี โดยจะมีทีมงานเกษตรดิจิทัลมืออาชีพคอยดูแลอำนวยความสะดวก พร้อมให้คำแนะนำในการซื้อขายด้านต่าง ๆ” เลขาธิการ มกอช. กล่าว

ขณะที่ นายณัฐนันท์ สมพรสุขสวัสดิ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสยามทวารัฐทอง อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ได้สมัครเป็นสมาชิก DGTFarm.com เพราะมองว่าเป็นทางเลือกที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มฯ ซึ่งเป็นตัวกลางช่วยในการจับคู่ธุรกิจ โดยสินค้าที่นำมาลงใน DGTFarm.com ได้แก่ เกล็ดมะม่วงน้ำดอกไม้ ขนมะเสลดสัญชาติไทยแท้ ผลิดจากเนื้อมะม่วงน้ำดอกไม้แท้ 90% แคลบพลาสติก และซอสสัปปะรดเสลด ทั้งนี้ หลังจากที่ย้ายสินค้าใน DGTFarm.com ทำให้สินค้าเกล็ดมะม่วงน้ำดอกไม้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และมีลูกค้าติดต่อเข้ามาสั่งสินค้าเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อ-ขายสินค้ามากขึ้น ที่สำคัญ ทำให้มีรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

“สิ่งที่ได้จาก DGTFarm.com คือมีทีมช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับทางกลุ่มฯ ในช่วงเวลาที่เราไม่สามารถไปออกบูธได้ หรือติดต่อออกร้านอีกงาน ซึ่งลูกค้าของ DGTFarm.com ที่สนใจก็สามารถโทรฯติดต่อได้ตามเบอร์ที่ติดอยู่บนสินค้า ช่วยต่อยอดธุรกิจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม อยากให้กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจอื่น ๆ ที่มีผลผลิตทางการเกษตร หรือสินค้าเกษตรกรแปรรูป ลองเข้ามาเป็นสมาชิก DGTFarm.com สามารถช่วยคุณได้”

'เกษตรฯ'อัดเงินฟื้นฟูอาชีพ จ่อดันพรบ.กองทุนประมง

กรุงเทพธุรกิจ ● กระทรวงเกษตร
ดัน พร.บ.กองทุนและสภาการประมง
หนุนเงินลงทุน หลังโควิด-19 คลี่คลาย
เชื่อทั่วโลกจะตระหนักเรื่องความ
มั่นคงด้านอาหาร

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุงหรือดำเนินการทางกฎหมาย
ด้านการประมงผ่านระบบคอนเฟอร์เร้นซ์
ว่า ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สภาการประมง พ.ศ. และ
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง
แห่งชาติ พ.ศ.... เพื่อเป็นกลไกใน
การส่งเสริมศักยภาพด้านการประมง
และผู้ประกอบการเอกชนด้านการ
ประมง ซึ่งจะสนับสนุนด้านการเงิน
แก้ไขปัญหา มีงบประมาณในการชดเชย
เยียวยาการณีเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
พร้อมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชาวประมงและผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนในการขับเคลื่อนนโยบาย
ภาคการประมงของประเทศไทย

ทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติกองทุน
ประมงแห่งชาติ พ.ศ. ประกอบด้วย 6
หมวด 35 มาตรา ขับเคลื่อนโดยกองทุน
ประมงแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็น
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสนับสนุน
ส่งเสริม และพัฒนา ผู้ประกอบกิจการ
ด้านการประมง ให้มีศักยภาพในการ
ทำการประมงรวมทั้งใช้ในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

สำหรับร่างพระราชบัญญัติสภา
การประมง พ.ศ. ...ประกอบด้วย
6 หมวด 41 มาตรา และบทเฉพาะกาล
4 มาตรา ขับเคลื่อนโดยสภาการ
ประมงแห่งประเทศไทย ซึ่งมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นตัวแทนของสมาชิกผู้ประกอบ
กิจการด้านการประมง ในการเสนอ
ความเห็น และสนับสนุนการดำเนิน
งานด้านนโยบายระหว่างภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้าน
การประมง

รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้ำให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสม
และสามารถทำการประมงได้อย่าง
ยั่งยืน และดำเนินกิจการอื่นที่
เป็นประโยชน์ต่อภาคการประมง
โดยสมาชิกสภาจะมาจากผู้แทน
ในทุกภาคส่วนด้านการประมง
ซึ่งร่าง พร.บ. ทั้งสองฉบับที่ได้
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ
กรรมการฯ แล้ว จะนำเสนอคณะ
รัฐมนตรีก่อนเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร
ตามระเบียบต่อไป

“สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
COVID-19 ที่ทำให้ทั่วโลกต้องกลับ
มาตระหนักถึงความมั่นคงทางอาหาร
เพื่อป้องกันการขาดแคลนอาหาร
ซึ่งประเทศไทยจะต้องเข้ามาจับบทบาท
สำคัญต่อนานาชาติ จึงจำเป็นต้องมี
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวประมง
ทั้งในด้านการเงินและการให้ชาวประมง
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโดย
สมบูรณ์”

ช่วยเกษตรกร 10ล.คน-5พัน3เดือน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ในขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอให้ คณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เสนอให้ช่วยเหลือเกษตรกรตามทะเบียนเกษตรกรที่มีอยู่ 9-10 ล้านทะเบียน ทะเบียนละ 5,000 บาทนาน 3 เดือน ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งนี้ แม้หลายฝ่ายจะระบุว่าเกษตรกรเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด แต่หากพิจารณาโดยลึกแล้วจะเห็นว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนอยู่แล้ว หากไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยก็จะมีธรรมเมื่อเทียบกับอาชีพกลุ่มอื่น ทั้งนี้ มีเกษตรกรบางกลุ่มที่ไปขึ้นทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกัน แล้วถูกตัดออกจากบัญชีการช่วยเหลือนั้น กระทรวงเกษตรฯได้ชี้แจงกับคณะกรรมการว่า ควรเปิดโอกาสเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของครัวเรือนให้อุทธรณ์และรับเงิน 5,000 บาทดังกล่าว

“กรณีนี้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้ประกอบอาชีพ ค้าขาย หรือขับแท็กซี่จริง เพราะสืบเนื่องจากการขึ้นทะเบียนของกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะกลุ่มพืช ระบุให้ขึ้นเป็นครัวเรือน แล้วมีรายชื่อสมาชิก จึงถูกตีความหมายรวมถึงเป็นเกษตรกรไปด้วย ประมาณ 10 ล้านคน อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯเห็นด้วยที่บัญชีของกระทรวงการคลังตัดรายชื่อเกษตรกรที่เป็นเจ้าของทะเบียน ซึ่งมีประมาณ 3-4 ล้านคนออก เพื่อที่กระทรวงเกษตรฯจะช่วยเหลือเอง ต่อไปนี้การช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรฯในมาตรการดังกล่าวจะช่วยตามรายทะเบียนที่มีประมาณ 9-10 ล้านทะเบียนเท่านั้น ไม่นับเป็นรายซึ่งจะมีมากกว่า 16-17 ล้านราย แบ่งเป็น ที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมการเกษตร 6.1 ล้านทะเบียน ประมาณไม่เกิน 1 ล้านทะเบียน ปลูกสัตว์ 3 ล้านทะเบียน ซึ่งจะอึดเดดทุกรอบการผลิต” นายอนันต์กล่าว

นายอนันต์กล่าวว่า การช่วยเหลือดังกล่าว เป็นภาวะที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการประกันรายได้เกษตรกร ทั้งชาวสวนปาล์ม ยาง ข้าว มันสำปะหลัง ซึ่งยังเดินหน้าตามการประกันรายได้ต่อไป นอกจากนี้ เกษตรกรอาจได้รับมาตรการฟื้นฟูเพิ่ม ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ ที่เป็นมาตรการช่วยเหลือปกติตามสถานการณ์

แล้งวิกฤติ 447 เขื่อน แห่งหนัก

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ♦ อ่านต่อหน้า 11

แล้ง

□ ต่อจากหน้า 1

ซึ่งวิกฤติภัยแล้งหนักแฉ่ 447 เขื่อนแห้งเหือด แฉงเหลือน้ำแค่ 24 เปอร์เซ็นต์ ด้าน “ปก.” เตือน 60 จังหวัด “เหนือ-อีสาน-กลาง-ตะวันออก” เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน ระหว่าง 22-26 เม.ย.นี้ เผยฤทธิ์พายุซัด 18 จังหวัด ลังเวง 2 เจ็บ 6 ราย ขณะที่เด็ก น.3 ชะตาขาด โคนบ้านทรงไทยล้มทับคัตบอนถล ขณะที่ยอดพระธาตุนายุ 2,000 ปี หักพัง

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เม.ย.63) ว่า สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศจำนวน 447 แห่ง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 36,216 ล้าน ลบ.ม. (48 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างฯ) ปริมาณน้ำใช้การได้ 12,528 ล้าน ลบ.ม. (24 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างใช้การ) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างฯ 24 แห่ง คือ ภูมิพล สิริกิติ์ แม่จัด สมบูรณ์ชล แม่กวางอุดมธารา กิวคอกหมา แควน้อยบำรุงแดน แม่มอก หัวยหลวง จุฬารกรณ์ อุบลรัตน์ ลำตะคอง ลำพระเพลิง มูลบน ลำพระลานางรอง สรินทร ป่าสักชลสิทธิ์ ทับเสลา กระเสียว ชุนด่านปราการชล คลองสิขีต บางพระหนองปลาไหลและประแสร์ สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ) ปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 8,817 ล้าน ลบ.ม. (35 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างฯ) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 2,121 ล้าน ลบ.ม. (12 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างใช้การ)

ด้านนายฉฉฉฉ ฉฉฉฉฉฉ ฉฉฉฉฉฉ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้รวมทั้งมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด จึงส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า

นายฉฉฉฉ กล่าวได้ว่า กอปภ.ก.จึงได้ประสานจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมรับมือมื่อวาคภัย พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 22-26 เม.ย.นี้ โดยแยกเป็นภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยาแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก นครสวรรค์ และอุทัยธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง 16 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงครามและนครนายก ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

อธิบดี ปภ. กล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันที่ 15-21 เม.ย.ที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 18 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน น่าน หนองคาย อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู สระบุรีและปทุมธานี รวม 42 อำเภอ 80 ตำบล 223 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1,682 หลัง เสาไฟฟ้า 8 ต้น ฝูงข้าว 14 หลังคอกสัตว์ 14 หลัง ผู้เสียชีวิต 2

ราย (นครราชสีมา และนครพนม) ผู้บาดเจ็บ 6 ราย (นครราชสีมา 1 ราย นครพนม 5 ราย) ซึ่งทางกรมฯได้เร่งประสานผู้เกี่ยวข้องออกสำรวจและให้การช่วยเหลือแล้วทั้งนี้ผู้เดือดร้อนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งที่ค่อนข้างรุนแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนแม่จัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง ลดจากเดิมมาก โดยความจุสูงสุด 265 ล้าน ลบ.ม. แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 46 ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ 17) น้ำใช้การได้ 34 ล้าน ลบ.ม. จนทางผู้บริหารส่วนท้องถิ่นต้องขอให้เกษตรกรเลื่อนการทำนปีออกไปก่อนหรือรอจนกว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนเพื่อลดความเสี่ยง

ในขณะที่เดียวกับเกิดเหตุสลดเมื่อมีพายุฤดูร้อนพัดถล่มพื้นที่บ้านภูเขาทองหมู่ 12 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม ส่งผลให้บ้านไม้ทรงไทยที่กำลังก่อสร้างพังทับนายนิลนาก มณีแจ่ม อายุ 16 ปี นร.ชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านนาแก้ว อ.นาหว้า จ.นครพนม เสียชีวิตอย่างก่อนมาก ความรุนแรงของพายุยังทำให้ยอดพระธาตุนายุ (พระธาตุน้ำทิพย์) อายุกว่า 2,000 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงในพื้นที่บ้านสำราญ หมู่ 2 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม หักพังเสียหายซึ่งได้มีการเข้าซ่อมแซมแล้ว.

4แสนล.ปลูกศก.ฐานราก

‘สมคิด’ถก-ดีเดย์ม.ย.นี้ ‘สุริยะ’ลุยอ้อมเอสเอ็มอี ‘สาธิต’จับมือ‘ข้าวสด’ ไลฟ์สดรวมพลังสู้โควิด 10ล.เกษตรรับ5พัน3ด.

ปชป.จี‘พลังงาน’ลดค่าไฟฟ้าอีก เหตุต้นทุนน้ำมัน-
ก๊าซราคาถูก ‘สมคิด’ถกเตรียมแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ
มุ่งพัฒนาฐานราก ม.ย.นี้ (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

ศก.ฐานราก

‘สมคิด’ถกทำแผนพร้อมฟื้นศก.

เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่กระทรวงอุตสาหกรรม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมมาตรการให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอี ร่วมกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอุดม สวานายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ผู้บริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ

เอสเอ็มอีแบงก์

นายสมคิดกล่าวว่า ต้องการให้ทุกภาคส่วนประคองให้ประเทศไทยข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปได้ โดยจากข้อเสนอของภาคเอกชนเพื่อประคองธุรกิจให้กับเอสเอ็มอีทั่วประเทศ ทั้งด้านภาษี การเงิน โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิ เรื่องการลดภาษีเงินได้ การเร่งจ่ายคืนภาษี จะให้กระทรวงการคลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวก อาทิ ธนาคารออมสินควรเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่หาเข้ากินค่า เพราะคนกลุ่มนี้ไม่มีเงินออม เมื่อไม่มีรายได้จะก่อหนี้ อาจทำให้เกิดปัญหาตามมา นอกจากนี้ อยากให้ธนาคารออมสินดูแลเรื่องสินเชื่อของเอสเอ็มอีให้เข้าถึงได้จริง

ทุ่ม4แสนล้านฟื้นฟูเศรษฐกิจ

นายสมคิดกล่าวว่า ล่าสุดไทยถือเป็นประเทศอันดับต้นของโลกที่เตรียมแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการติดเชื้อลดลงมาก และน่าจะจบภายในเร็วๆ นี้ ระหว่างนี้จึงร่วมกับกระทรวงการคลังเตรียมทำแผนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการปลดล็อกปิดประเทศ (ล็อกดาวน์) ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (โลคอล ฮีโคโนมี) ในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 400,000 ล้านบาทอยู่แล้ว ดังนั้น อยากขอให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ส.อ.ท. เข้ามาร่วมมือเพราะถือเป็นหัวใจที่จะทำให้



สู้โควิด

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ร่วมกับ นสพ.ข้าวสด แดงจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โครงการต่อสู้กับสถานการณ์โรคโควิด-19 “พลังใจพลังฮีโร่ สู้โควิด-19” นับเป็นต้นแบบการจัดอีเวนต์ออนไลน์ครั้งแรกมีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน ที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 22 เมษายน

ไทยก้าวผ่านโควิด-19 ไม่ได้

“เศรษฐกิจฐานรากเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะ การส่งออก การท่องเที่ยว คงไม่ฟื้นในเร็วๆ นี้ หากหวังว่าเศรษฐกิจจะกลับมาดีเหมือนอดีตคงยาก ถ้าสหรัฐและยุโรปการติดเชื้อมีแนวโน้มอยู่ ดังนั้น การบริโภคภายในประเทศและการใช้จ่ายภาครัฐจึงสำคัญมาก ขณะที่แรงงานจะกลับมา

สู่โรงงานทั้งหมดคงยาก ดังนั้น ต้องสนับสนุน ให้พวกเขาเข้าไปสู่การผลิตภาคการเกษตรที่ยกระดับคุณภาพไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอท็อป นี่คือนโยบายที่จะหล่อเลี้ยงสังคมไทยให้ข้ามผ่านจุดนี้ไปได้ ต้องระเบิดจากภายใน นี่คือหัวใจ” นายสมคิดกล่าว

ดึงเขเว่น-ท็อปส์-ปตท.เข้าสินค้า

นายสมคิดกล่าวว่า นอกจากนี้ จะใช้กลไกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธพว. เข้ามาดูแล โดยเฉพาะ ธ.ก.ส.จะเข้าสินค้าและเข้าสู่ระบบดีไซน์ แต่สิ่งสำคัญคือภาคเอกชนจะต้องเน้นเอาสินค้าไปสู่ตลาดในประเทศได้ เบื้องต้นได้หารือกับรายใหญ่ทั้งร้านค้าสะดวกซื้อ 7-11, บิ๊กซี, ท็อปส์ รวมถึงบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เห็นว่าทางสภาพการค้าและ ส.อ.ท.ควรจะทำมาตุช่องทางเพิ่มเติม ขณะเดียวกันขอให้เร่งทำฐานข้อมูล (บิ๊กดาต้า) ต่อไปจะเป็นสิ่งจำเป็นมาก “ขณะนี้อุตสาหกรรมอาหารของไทยเริ่มกลับมาฟื้นตัว ดังนั้น ต้องช่วยกันดูแลไม่ให้เสียเปรียบเวียดนาม ต้องต่อยอดให้ภาคเกษตรของไทยเข้มแข็งให้ได้” นายสมคิดกล่าว

ตั้งงบ1หมื่นล้านช่วยเอสเอ็มอี

นายสุริยะกล่าวว่า โลกเปลี่ยนแปลงไปทุกประเทศเน้นปกป้องอุตสาหกรรมตัวเอง ประเทศไทยจะใช้โอกาสนี้หันมาให้ความสำคัญเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรมเองได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 และภัยแล้ง วงเงินรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยจะขอสนับสนุนจากบงพืชมอ. แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1.ด้านเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารจัดการและการตลาด ส่วนใหญ่เป็นโครงการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (กสอ.) 2.ด้านการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการพักชำระหนี้ และเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยผ่อนปรน และการลงทุนขยายปรับปรุงกิจการของ ธพว.

นายสุริยะกล่าวว่า 3.การอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย อาทิ เว้นค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน เว้นค่าธรรมเนียมการบริการด้านมาตรฐาน และ 4.ด้านการจัดหาแหล่งน้ำและจ้างงาน อาทิ จัดหาแหล่งน้ำและช่วยเหลือเกษตรกร

ชาวไร่อ้อยที่ประสบปัญหาภัยแล้ง แบ่งเป็นจัดหาแหล่งน้ำได้คืน เพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร ชาวไร่อ้อยในช่วงภัยแล้ง ช่วยเกษตรกรชาวไร่ อ้อยจัดซื้อพันธุ์อ้อยแจกจ่ายชาวไร่ ปรับเปลี่ยนเกษตรกรสู่สมาร์ท ฟาร์ม จ้างงานเกษตรกรชาวไร่ อ้อยสำรวจข้อมูลระบบชลประทานและจัดหาแหล่งน้ำชุมชนเมือง

นายอุตตมกล่าวว่า จะรับข้อเสนอของภาคเอกชนไปพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือและฟื้นฟูต่อไป หลังจากก่อนหน้านี้ได้มุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบ การช่วยเหลือภาคเกษตร และระยะต่อไปจะเร่งมุ่งเน้นในภาค

ธุรกิจต่างๆ ให้มากขึ้น

เอกชนหนุนนโยบายศก.ท้องถิ่น

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ต้องการให้รัฐเร่งพิจารณาข้อเสนอของเอกชนในระยะสั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบธุรกิจที่ยังค้างการพิจารณา อาทิ ขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่เอสเอ็มอี 3 ปี ทุกธุรกิจ (ปีภาษี 2563-65) โดยเอสเอ็มอีต้องเข้าระบบภาษีทั้งหมด ปรับอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่ายทุกประเภทเป็นอัตราเดียว 1% เฉพาะปี 2563 ซึ่งจากการประชุมครั้งนี้จะกระทรวงการคลังรับปากช่วยเหลืออย่างเป็นทางการทำให้รู้สึกสบายใจ นอกจากนี้ ภาคเอกชนจะสนับสนุนนโยบายโลคอลไอโคโนมี โดยเตรียมพัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ให้เป็นช่องทางเดียวกับสภาพการการค้าจากปัจจุบันที่ต่างฝ่ายต่างมีช่องทางในการดำเนินงานของตนเองอยู่แล้ว

นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เศรษฐกิจฐานรากที่จะให้ความสำคัญ ได้แก่ การเกษตรที่มูลค่าสูง และนำสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เปลี่ยนเป็นสินค้ากลุ่มอาหาร เพื่อใช้บริโภคในประเทศและส่งออกได้ด้วย ซึ่งขณะนี้หอการค้าไทยมีการส่งเสริมอยู่แล้วในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ จะต้องมีการใช้ประโยชน์จากบิ๊กดาต้าด้วย

ทรูซีพีใช้สิทธิโทรฟรี15ล้านเบอร์

นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีไอเอส) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมาตรการช่วยเหลือแบ่งภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยการให้สิทธิประชาชนโทรฟรีทุกเครือข่ายจำนวน 100 นาทีนั้น ในส่วนของทรูคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 15 ล้านเลขหมาย จากที่ กสทช.คาดการณ์ว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิในทุกเครือข่าย

รวมทั้งสิ้น 50 ล้านเลขหมาย

นายจักรกฤษณ์กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือแบ่งภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทั้งโครงการเพิ่มอินเทอร์เน็ตมือถือฟรี 10 กิกะไบต์ และอ็อปส์ไอคอนเน็ตบ้านเป็น 100 เมกะบิต รวมถึงการให้สิทธิประชาชนโทรฟรีทุกเครือข่ายจำนวน 100 นาที จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทมากนัก แม้การกดรับสิทธิอินเทอร์เน็ตมือถือฟรี 10 กิกะไบต์ จะทำให้ลูกค้าระบบเดิมเงิน (ฟรีเฟด) มีการเติมเงินลดลง 30% แต่การให้สิทธิประชาชนโทรฟรีทุกเครือข่ายจำนวน 100 นาที ในภาวะที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการโทรน้อยกว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทำให้ทั้ง 2 มาตรการส่งผลกระทบต่อรายได้เฉลี่ยกันไป โดยรายได้อาจจะเพิ่มขึ้นในอัตราลดลง แต่เพื่อสนับสนุนมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

(อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 3

ศก.ฐานราก

“ที่ขานรับนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากต้องการช่วยเหลือประชาชนให้ครบทุกกลุ่ม คาดว่าเดือนมิถุนายนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คงจะคลี่คลายและเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงถือได้ว่ามาตรการช่วยเหลือครั้งนี้ อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในสถานการณ์วิกฤตนี้ ซึ่งไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน และในการให้สิทธิประชาชนโทรฟรีทุกเครือข่ายจำนวน 100 นาที ก็ไม่รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเลย” นายจักรกฤษณ์กล่าว

ปชป.จี‘พลังงาน’ลดค่าไฟอีก

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย แถลงที่พรรค ปชป.ว่า ขอเสนอมาตรการให้กระทรวงพลังงานช่วยเหลือผู้บริโภคน้ำมัน ทั้งในส่วน

ของค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมัน เพื่อลดภาระความเดือดร้อนของภาคประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมาตรการการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแบบขั้นบันไดของกระทรวงพลังงานที่ได้ออกมา นั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ขอยกให้ช่วยเหลือภาคประชาชนมากกว่านี้ เนื่องจากมีต้นทุนที่ลดลง ส่วนหนึ่งมาจากราคาน้ำมันและก๊าซที่ใช้ในการคิดค่าไฟฟ้า ก็ลดลงมาก และสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกได้มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงติดลบจากเดิมที่ลดลง และไม่มีสถานะที่ในการจัดเก็บ

นายปริญญ์กล่าวว่า อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการค้าค่าไฟฟ้า คือสำนักงานคณะ

กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกมาเปิดเผยสูตรในการคิดแบบโปร่งใส ว่าได้มีการปรับลดต้นทุนแล้วอย่างแท้จริง และเร่งเผยแพร่เรื่องค่าเอฟทีโดยไม่ต้องรอให้ถึงรอบแบบปกติ เพราะขณะนี้ประชาชนมีความเดือดร้อนมากจากค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้น และรูปแบบการคิดค่าไฟแบบขั้นบันไดที่ทำให้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก

งดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน

“การอยู่บ้านในช่วงหน้าร้อน ซึ่งปกติจะเป็นช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้ามากกว่าปกติอยู่แล้ว และเพื่อให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการช่วยลดภาระขาดของโรคโควิด-19 โดยการอยู่บ้านจึงอยากขอความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ลดผลประโยชน์ในส่วนของตัวเองลงเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ร่วมกับประชาชน เจริญกับคู่สัญญา อาทิ ผู้ที่ขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ทั้ง IPP และ SPP ก็สามารถทำ CSR โดยการขายไฟฟ้าในราคาที่ถูกลง เพื่อช่วยลดต้นทุน แม้จะมีสัญญาต่อกันแบบสัญญาระยะยาวก็ตาม หากร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือกันทุกฝ่ายก็จะทำให้ปรับลดค่าไฟฟ้าได้มากกว่าที่ทางกระทรวงพลังงานออกมาตราการมา” นายปริญญ์กล่าว

นายปริญญ์กล่าวว่า ส่วนเรื่องราคาน้ำมันอยากให้ทางกระทรวงพลังงานช่วยพิจารณาด้วยแม้ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลง แต่โครงสร้างราคาน้ำมันของไทยยังมีเรื่องของภาษี และการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน จึงอยากขอให้ลดหรืองดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน แม้ปัจจุบันคนจะเดินทางลดลง แต่ยังคงมีการใช้น้ำมันในภาคขนส่ง ถ้าราคาลดลงได้อีกก็จะช่วยพี่น้องประชาชนได้ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ชาวสวนผลไม้ ที่กำลังเดือดร้อนจากผลผลิตที่ออกมาล้นตลาด และจำเป็นต้องเร่งระบาย หากต้นทุนค่าขนส่งลดลงก็จะช่วยได้มาก

จ่ายเยียวยา5พัน7แสนคนศุกร์นี้

นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าจ่ายเงินเยียวยา 5 พันบาทว่า ในขณะนี้มีการจ่ายเงินกลุ่มผ่านเกณฑ์ไปแล้ว 4.2 ล้านคน และในวันที่ 24 เมษายน จะจ่ายอีก 7 แสนคน เป็นกลุ่มสีเทา 5 แสนคน และกลุ่มสีแดงที่มีใบอนุญาตในการประกอบอาชีพอีก 2 แสนคน รวมแล้วการจ่ายเงินให้กลุ่มอาชีพอิสระได้รับผลกระทบโควิด-19 รวมกันเกือบ 5 ล้านคน หลังจากนี้คาดว่าจะผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มาจากกลุ่มทบทวนสิทธิและกลุ่มสีเทาต้องส่งเอกสารกว่า 6.3 ล้านคน ล่าสุดยังเหลือที่ไม่ส่งเอกสาร 1.5 ล้านคน

เมื่อถามถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 21 เมษายน ขยายจ่ายเงินเยียวยา 14 ล้านคน เป็นเงิน 2.1 แสนล้านบาท นายลวรณกล่าวว่า เป็นการ

ขอขยายวงเงินเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงินเป็นการขอใช้งบกลางเพิ่มอีก 2.5 หมื่นล้านบาท จากเดิมได้รับจัดสรรงบกลางมาแล้ว 4.5 หมื่นล้านบาท รวมเป็นงบกลางได้รับจัดสรรมา 7 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นกระบวนการในการเตรียมพร้อมจ่ายเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มเติม เพราะกระบวนการขอใช้งบประมาณต้องใช้เวลา 2 สัปดาห์จึงจะได้เงินมา ดังนั้น กระทรวงการคลังไม่ต้องการให้การจ่ายเงินสะดุดจึงขอกรอบการใช้เงินจากงบกลางไว้ก่อน ถ้าใช้ไม่หมดสามารถนำไปจ่ายในเดือนที่ 2 ได้ โดยหลังจากนี้ในเดือนที่ 2 และเดือนที่ 3 เงินจากงบประมาณน่าจะหมดแล้ว ต้องดูจาก พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาทมาจ่ายเพิ่ม ส่วนสุดท้ายแล้วจะจ่ายกี่คนนั้นคงแล้วแต่จะมีผู้ผ่านเกณฑ์เท่าใด

เปิดทาง10.6ล้านคนทบทวนสิทธิ

นายลวรณกล่าวว่า ในวันที่ 22 เมษายน เวลา 24.00 น. กระทรวงการคลังปิดรับลงทะเบียนเยียวยา 5 พันบาท ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ล่าสุดจนถึงช่วงเช้าววันที่ 22 เมษายน มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 28.7 ล้านคน ส่วนตัวเลขผู้มาขอทบทวนสิทธิจนถึงช่วงเช้าววันเดียวกันอยู่ที่ 1.7 ล้านคน ในการทบทวนสิทธิยังไม่มีการเปิดและเปิดไประยะหนึ่งจนกว่าตัวเลขจะเริ่มนิ่ง กระทรวงการคลังจะประกาศล่วงหน้า ดังนั้น กลุ่มที่ถูกตัดสินสิทธิกว่า 10.6 ล้านคน ก่อนหน้านี้อาจสามารถมายื่นทบทวนสิทธิได้

“กลุ่มถูกตัดสินสิทธิ 10.6 ล้านคน เป็นเกษตรกรมากที่สุดถึง 6 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคม เกือบ 9.2 แสนคน นักเรียนนักศึกษาประมาณ 7 แสนคน ค้าขายออนไลน์ 4 แสนคน ซึ่งกระทรวงการคลังเปิดให้ทุกคนยื่นทบทวนสิทธิเข้ามา โดยเฉพาะเกษตรกร แต่มีข้อแม้คือ หากได้รับเงินเยียวยา 5 พันบาทไปแล้วจะถูกตัดสินสิทธิการช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังออกมาเร็วๆ นี้ ส่วนนักเรียน นักศึกษา หากเป็นคนทำงานจริงให้ยื่นทบทวนสิทธิมาได้เลย กระทรวงการคลังพร้อมจะตรวจสอบและคืนสิทธิให้” นายลวรณกล่าว

นายลวรณกล่าวว่า นักเรียนนักศึกษาที่ทำงานพาร์ทไทม์ หากมีหลักฐานชัดเจนให้ยื่นทบทวนสิทธิเข้ามาคลังพร้อมจ่ายเยียวยาให้เช่นกัน ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ แต่ได้รับแจ้งเป็นเกษตรกร ถูกตัดสินสิทธิไป หากหลักฐานยืนยัน เช่น ใบประกอบอาชีพ ใบขับขี่สาธารณะของกลุ่มแท็กซี่ ได้รับสิทธิทันที โดยไม่ต้องนัดพบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสำหรับแรงงานก่อสร้างขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบก็พิจารณาเยียวยา แต่ถ้าเป็นแรงงานก่อสร้างให้กับรายใหญ่ ยังไม่ได้รับผลกระทบ จะไม่ได้รับเงิน ซึ่งในการจ่ายเงินรอบใหม่ 7 แสนคน ในวันที่ 24 เมษายนนี้ มีกลุ่มยื่นทบทวนสิทธิและมีใบอนุญาตในการประกอบอาชีพรับเงินทันที 2 แสนคน จากที่ยื่นขอทบทวนสิทธิเข้ามา 1.7 ล้านคน

คณะเยียวานัดส่งโครงการ23เม.ย.

นายลวรณยังกล่าวถึงความคืบหน้าคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือคณะเยียวาบิลด์ 10 กระทรวง มีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานว่า หลังจากประชุมครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นัดให้แต่ละกระทรวงส่งโครงการเยียวยาไปที่กระทรวงการคลังวันที่ 23 เมษายน ซึ่งการเยียวยาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือเยียวยาตัวเงิน และเยียวยาไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าติดต่อบริษัท ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ โดยเบื้องต้นการเยียวยาเป็นตัวเงิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับไปหาแนวทางดูแลในเรื่องประเภทบางทางตัวเงิน เช่น ผู้พิการ คนชรา คนไร้บ้าน ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะไปดูในเรื่องการจ่ายเงินเกษตรกร โดยเฉพาะในเรื่องตัวเลขว่าจะจ่ายเงินให้แบบไหน อย่างไร ในส่วนเกษตรกรนั้นหากได้รับเงินจากการเยียวยา 5 พันบาทแล้ว ถูกตัดสินสิทธิดังกล่าว กระทรวงการคลังจะส่งข้อมูลการจ่ายเงินให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

จนท.คลังลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ5พัน

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5 พันบาท ว่ากระทรวงการคลังได้เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิเป็นวันที่ 3 ซึ่งมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า 2 ล้านคน ยื่นขอทบทวน ซึ่งเจ้าหน้าที่เครือข่ายคลังจังหวัดกับทางจังหวัดจะลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพตามที่ลงทะเบียนไว้ในวันที่ 23 เมษายนนี้ ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็ว ขอให้ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิเตรียมเอกสารให้พร้อม ประกอบด้วย ภาพของผู้ทบทวนสิทธิบัตรประชาชน และรูปถ่ายที่ยืนยันการประกอบอาชีพจริง หรือบิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า ฯลฯ

นายธนกรกล่าวว่า ส่วนกรณีที่ ครม.อนุมัติขยายจำนวนผู้รับเงินเยียวยา 5 พันบาท จาก 9 ล้านคน เป็น 14 ล้านคน มีการเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายเยียวยาอย่างต่อเนื่อง “รัฐบาลจะเยียวยาพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนทุกคนที่ผ่านคัดกรองเท่าไรก็เท่านั้น” นายธนกรกล่าว และว่า ขณะนี้มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนลงทะเบียนจำนวนมาก กระทรวงการคลังจึงขยายสิทธิจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่ทำงานด้วยคนงานก่อสร้าง และเกษตรกรที่ทำอาชีพอื่นๆ ซึ่งกระทรวงคลังจะจ่ายเยียวยาครั้งนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม 6.3 ล้านคนนั้น ในวันที่ 24 เมษายนนี้ จะมีการจ่ายเยียวยาล็อตแรกอีก 5 แสนคน ส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ 10.6 ล้านคน ซึ่งล่าสุดยื่นมาแล้วประมาณ 2 ล้านกว่าคนนั้น มีการจ่ายเงินเลย 2 แสนคน โดยไม่ต้องลงพื้นที่ เพราะตรวจสอบ

ข้อมูลได้เลย

โรงกลั่นปตท.ลดกำลังผลิต15-20%

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มทรงตัวในระดับต่ำเนื่องจากตลาดยังกังวลเกี่ยวกับความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลกที่ชะลอตัวลงผลจากเศรษฐกิจโลกหดตัวหลังรัฐบาลในหลายประเทศประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะในสหรัฐและประเทศในทวีปยุโรปยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กรณีซาอุดีอาระเบียและพันธมิตรประกาศลดกำลังการผลิตในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนี้ อาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยความต้องการใช้น้ำมันที่หายไป “จากการติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก ช่วงวันที่ 13-19 เมษายนที่ผ่านมา พบว่าราคาน้ำมันตลาดโลกยังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยความต้องการลดลงต่ำสุดในรอบ 25 ปี” นายวัฒนพงษ์กล่าว และว่า นอกจากนี้ สถานการณ์ราคาน้ำมันชีวภาพ ช่วงวันที่ 20-26 เมษายนนี้ พบว่ายอดการผลิตและการจำหน่ายน้ำมันบี100 ลดลงประมาณ 20-25% ส่วนปริมาณความต้องการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้นจากความต้องกาแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาด ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า คาดการณ์ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะกระทบถึงการใช้งบประมาณและปีโตรเลียมนลดลงถึงช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ ประเมินว่าราคาน้ำมันเฉลี่ยปีนี้ จะอยู่ที่ 30-40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จากต้นปีประเมินอยู่ที่ 55-65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้โรงกลั่นทั่วโลกลดกำลังกลั่น ในไทยก็ลด

ลงเช่นกัน โดยโรงกลั่นในกลุ่ม ปตท.จะลดกำลังการกลั่นลงประมาณ 15-20%

น้ำมันดิบตลาดโลกวูบหนัก

รอยเตอร์รายงานว่ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรุดลงอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาตลาดเพราะความต้องการใช้ลดวูบลงทั่วโลก ทำให้น้ำมันดิบชนิดเบรนท์ ตกลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1999 เรื่อยมา โดยลดลง 24 เเปอร์เซ็นต์ มาตรฐานที่ระดับ 15.98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 1999 ก่อนที่จะปรับขึ้นเล็กน้อย มาอยู่ที่ 16.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อเวลา 12.00 น. ตามเวลาไทย

ส่วนน้ำมันดิบดับเบิลยูทีโอในตลาดซื้อขายล่วงหน้าสหรัฐอเมริกาก็แกว่งตัวอย่างหนักทรุดลงไปอยู่ในแดนลบอีกถึง 2 ครั้ง สำหรับสัญญาซื้อขายกำหนดส่งมอบในเดือนมิถุนายน ก่อนปรับขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้ แต่ก็ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าราคาก่อนหน้า 4.4 เเปอร์เซ็นต์ มาอยู่ที่ 11.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกร่วงลงมาแล้วราว 80 เเปอร์เซ็นต์จากระดับราคาเมื่อเดือนมกราคม หลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจทรุดตัวลงอย่างหนักทั่วโลก

ประเดิมกู้ก่อนแรก7หมื่นล้าน ขงแจก5พันให้เกษตรกรเพิ่ม

อ่านต่อหน้า 3

ประเดิมกู้ก่อนแรก7หมื่นล้าน

ผู้จัดการรายวัน360° - คลังประเดิมกู้ล็อตแรก 7 หมื่นล้านบาท ภายในเดือน พ.ค. 63 นี้ เพื่อจ่ายเยียวยา 5 พันบาท ด้านปลัดเกษตรเตรียมเสนอให้เยียวยาเกษตรกร 9 ล้านราย วงเงินรวม 1.35 แสนล้านบาท โอนผ่านบัญชี ธ.ก.ส. ขณะที่ยอดยื่นขอทวงสิทธิ์ 3 วัน ทะลุกว่า 2 ล้านราย

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับกรบริหารหนี้สาธารณะ (คณน.) ครั้งที่ 2/2563 ที่มียาอุตตม สาวนายน รมว.คลังเป็นประธาน ว่า กระทรวงการคลังได้ปรับแผนก่อนที่สภာธณะ ใหม่ หลัง พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท มีผลบังคับใช้โดยป็นงบประมาณ 2563 ช่วงที่เหลืออีก 6 เดือน คาดว่ารัฐบาลจะกู้เงินจาก พ.ร.ก. 6 แสนล้านบาท ส่วนอีก 4 แสนล้านบาทจะกู้ใหม่ป็นงบประมาณ 64 แต่สามารถปรับเพิ่มได้หากในป็นงบประมาณนี้มีความต้องการใช้เงินมากกว่า 6 แสนล้านบาท

จากแผนปรับปรุงก่อนนี้ดังกล่าว จะทำให้ป็นงบประมาณ 2563 ในช่วงที่เหลืออีก 6 เดือน ต้องมีการกู้ใหม่ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 6.03 แสนล้านบาท จากแผนเดิมที่จะต้องมีการก่อหนี้ 8.94 แสนล้านบาท รวมป็นป็น 1.497 ล้านล้านบาท โดยเงินกู้จะมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งระยะสั้นมีทั้งเครื่องมื่อการกู้จากธนาคาร การกู้ระยะยาว (Term Loan) ตัวสัญญาใช้เงิน (PN) และตัวเงินคลัง รวมทั้งการออกพันธบัตรออมทรัพย์ขายให้รายย่อยประมาณ 1 แสนล้านบาท ซึ่งใช้เวลาเตรียมการ 1-2 เดือนก่อนเปิดขาย โดยอยู่ระหว่างพิจารณาว่ารูปแบบ เพราะป็นวงเงินขนาดใหญ่กว่าปกติที่กำหนดไว้ในช่วงครึ่งปีราว 2-2.5 หมื่นล้านบาท

นางแพตริเซีย กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่ ครม.เห็นชอบแผนการก่อหนี้ และคณะกรรมการการคลังเห็นชอบแผนการใช้งินจาก พ.ร.ก.กู้เงินแล้ว หน่วยงานแรกที่จะใช้งินทันที คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะใช้งินเยียวยารอบที่ 2 สำหรับแจกเงิน 5,000 บาทภายใต้มาตรการ "เราไม่ทิ้งกัน" วงเงินก่อหนี้ 7 หมื่นล้านบาท โดยได้ออกจดหมายชี้ชวนถึงสถาบันการเงินให้เข้าร่วมประมูลให้กู้แล้ว และคาดว่า สบน.จะจัดเตรียมเงินพร้อมภายในวันที่ 5 พ.ค.เพื่อให้เบิกจ่ายเงินตามมาตรการ 5,000 บาทในกรอบ 14 ล้านคนได้ภายในวันที่ 8 พ.ค.นี้

โดยเงินก้อนแรก 7 หมื่นล้านจาก พ.ร.ก.กู้เงินนั้น จะเป็นการกู้จากธนาคารในประเทศ เปิดประมูลในวันที่ 29 เม.ย.เป็นตัวสัญญาใช้เงินอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นสำหรับการกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารของตลาดกรุงเทพฯ หรือ BIBOR ปัจจุบันอยู่ที่ 0.97% บวก 5 ศพนิยม ส่วนการกู้เดือนต่อไปต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย และมาตรการเยียวยาของภาครัฐ หากสรุปตัวเลขออกมาจะสามารถดำเนินการได้ตามความต้องการ

นางแพตริเซีย กล่าวว่า การกู้เงิน 1.497 ล้านล้านบาทในปีนี้จะส่งผลให้เพดานหนี้สาธารณะสิ้นปี 63 อยู่ที่ 51.84% และหากคำนวณ ณ สิ้นปี 64 จะอยู่ที่ 57.96% บนสมมุติฐานอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในปีหน้าที่ระดับ 3%

ขงบอर्डแจก 5,000 เยียวยาเกษตรกร

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอต่อคณะกรรมการกำกับ

ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน โดยให้เยียวยาแก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน 9 ล้านทะเบียน ให้ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน คาดใช้งินประมาณ 135,000 ล้านบาท โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว จะช่วยตามรายทะเบียนที่มีประมาณ 9-10 ล้านทะเบียนเท่านั้น ไม่ป็นราย ซึ่งจะมีมากกว่า 16-17 ล้านราย แบ่งป็นที่ขึ้นกับ กรมส่งเสริมการเกษตร 6.1 ล้านทะเบียน ประมงไม่กิน 1 ล้านทะเบียน ปศุสัตว์ 3 ล้านทะเบียน ซึ่งจะอุปเดตทุกรอบการผลิต และมาตรการนี้ จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ไม่เกี่ยวกับการประกันรายได้เกษตรกร ทั้งชาวสวนปาล์ม ยาง ข้าว มันสำปะหลัง ซึ่งยังเดินหน้าตามการประกันรายได้

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รายงานตัวเลข "ทะเบียนเกษตรกร" มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นตัวเลขล่าสุด ของเกษตรกรผู้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 6,196,346 คิวรีเวียน จากพื้นที่การเกษตรประมาณ 130 ล้านไร่ คิดป็นสมาชิกครัวเรือนรวม 16,332,997 คน จากฐานข้อมูลเดิม รายชื่อและพื้นที่เพาะปลูกในระบบทั้งประเทศ 7,522,003 ครัวเรือน

โดย รมว.เกษตรฯ สั่งการ ให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประสานกับปลัดกระทรวงการคลัง ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกราย เพื่อให้เกษตรกรที่เผชิญผลกระทบจากโควิด-19 ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐบาลมากที่สุด ที่เป็นห่วง คือ

เกษตรกรที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน จึงไม่มีชื่ออยู่ในระบบและไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐ ซึ่งจะไม่ชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงการคลัง

จึงเชิญชวนให้เกษตรกรทั้งกลุ่มเพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมง และนาเกลือที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน เพื่อยืนยันสถานภาพในการรับความช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงโครงการประกันรายได้ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยเกษตรกรที่ปรับปรุงทะเบียนแล้ว หากรัฐกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่ชัดเจนแล้ว หากเยียวยาเป็นเงินจะโอนผ่านบัญชี ธ.ก.ส. ได้ทันที

ผู้ขอทบทวนสิทธิ์รับ 5,000 ทะลุ 2 ล้านราย

นายธนกร จังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาทว่า กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์เป็นวันที่ 3 ซึ่งมีพี่น้องประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า 2 ล้านคนได้ยื่นขอทบทวน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เครือข่ายคลังจังหวัดกับทางจังหวัดจะลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพตามที่ลงทะเบียนไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2563

ส่วนกรณีที ครม.อนุมัติขยายจำนวนผู้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทจาก 9 ล้านคนเป็น 14 ล้านคนนั้น นายธนกร กล่าวว่า เป็นการเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายเยียวยาอย่างต่อเนื่อง เพราะจ่ายเยียวยาเกือบทุกวัน รัฐบาลจะเยียวยาพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนทุกคนที่ผ่านการคัดกรอง

นายธนกร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม 6.3 ล้านคนนั้น ในวันศุกร์ที่ 24 เม.ย. นี้ จะมีการจ่ายเยียวยาล็อตแรกอีก 5 แสนคน โดยในส่วนของกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ 10.6 ล้านคน ซึ่งล่าสุดยื่นมาแล้วประมาณ 2 ล้านกว่าคนนั้น จะมีการจ่ายเงินได้จำนวน 2 แสนคนโดยไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ เนื่องจากสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เลย.



ราษฎรพื้นที่สูง ภูซัด ภูเมียง ภูสอยดาว อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก วันนี้มีกินมีใช้สมบูรณ์



รายงาน

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูซัด ภูเมียง ภูสอยดาว จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งขึ้นด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาในบริเวณพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเลย

ป่ามีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำน้ำหลายสาย เช่น ลำน้ำเหือง ลำน้ำภาคฯลฯ ในอดีตมีการจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดนขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการป้องกันประเทศในลักษณะการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ ช่วงที่ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อยู่ในภาวะสงครามภายในประเทศ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีความห่วงใยพลกนิกรในพื้นที่นี้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและพื้นที่ทำกินของราษฎร ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่จะบุกเบิกพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ทำให้ป่าเสื่อมโทรมและถูกทำลายเป็นจำนวนมากพื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารมีจำนวนลดน้อยลงจึงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ภูซัด ภูเมียง ภูสอยดาว เพื่อให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบๆ ได้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรปลอดภัยส่งเสริมให้ราษฎรนำไปปฏิบัติในพื้นที่ทำกินของตนเองโดยสถานีฯ ทำ

หน้าที่แนะนำให้ความรู้ในการปฏิบัติและจัดหาตลาดจำหน่ายสินค้าให้กับราษฎร

นายกองมา อินดวงค์ษา เกษตรกรบ้านเทิดชาติ ตำบลบ่อพาด อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ เผยว่า เมื่อก่อนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช้พื้นที่ 15 ไร่ที่ทางการจัดสรรให้ แต่มีค่าใช้จ่ายมากตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ ค่าเมล็ดพันธุ์ และค่าสารเคมีบางปีราคาผลผลิตตกต่ำก็ขาดทุน ต้องออกไปหางานทำด้วยการขายแรงงานรับจ้างทั่วไป หลังจากหันมาปลูกพืชแบบผสมผสานที่ทางโครงการสนับสนุนในพื้นที่ 15 ไร่ โดยปลูกองุ่น 2 งาน สำหรับอยู่อาศัย 1 งาน ซุดบ่อปลา 1 ไร่ เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ 1 งาน ปลูกเงาะ 5 ไร่ ปลูกกล้วยรอบๆพื้นที่ร่วมกับไผ่เพื่อเป็นแนวกันชนและป้องกันลม โดยในปี



นายกองมา อินธวงค์ษา เกษตรกรบ้านเทิดธาด



นายวิวัฒน์ มั่นกระโทก นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา ฯ



เกษตรกรภูซัด ภูเมี่ยง

2562 ที่ผ่านมา มีรายได้กว่า 100,000บาท

“ปลูกข้าวโพดมีความลำบากมาก เพราะต้องปีนเขาขึ้นไปเตรียมพื้นที่ซึ่งเป็นที่ลาดชันใช้แรงงานทั้งครอบครัวเมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวก็ต้องแบกหามลงมาเพื่อขาย เมื่อหันมาปลูกพืชแบบผสมผสานบริเวณใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกลสามารถทำงานได้ทุกวันเริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2558 จวบจนปี 2563 นี้เข้าสู่ปีที่ 6 แล้วมีรายได้ตลอดทั้งปีและเหลือเก็บ” นายกองมา อินธวงค์ษา กล่าว

ทางด้าน นายวิวัฒน์ มั่นกระโทก นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เผยว่าในการส่งเสริมเกษตรกรในช่วงแรกมีการสำรวจและทำการวิเคราะห์พื้นที่ว่าจะสามารถ



พระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ภูซัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว เพื่อให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบๆ ได้เข้าร่วมโครงการฯ



ใช้ทำอะไรได้บ้างในด้านการเพาะปลูก พบว่าการปลูกพืชเพื่อการท่องเที่ยวจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับตลาด เพราะพื้นที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจากภูมิประเทศที่เอื้ออำนวย ทำให้มีผู้คนเดินทางขึ้นมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

“ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มปลูกพืชผักในโรงเรือนแบบพืชนทรีย์มีผลผลิตออกมาประมาณ 1 ตันต่อสัปดาห์ 1 เดือนได้ 4 ตัน ประชาชนรายได้ประมาณ 1 แสนบาทต่อเดือน จากความสำเร็จในเบื้องต้นทำให้มีหลายหมู่บ้านประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ จึงได้ขยายผลออกไป และส่วนงานราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้ามาร่วมด้วย เช่นกรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว์มีการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนที่สนใจมีแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไปด้วย” นายวิวัฒน์ มั่นกระโทก กล่าว

ราษฎรพื้นที่สูง ภูซัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก วันนี้มีกินมีใช้สมบูรณ์

สังคม > สังคมทั่วไป

ถึงคิวเคาะเยียวยาเกษตรกรจ่าย5พัน3เดือนผ่านธกส.

วันที่ 22 เม.ย. 2563 เวลา 19:35 น.



ปลดเกษตรกรฯชงเข้าคณะกรรมการเยียวยา23เม.ย.คาดใช้เงินประมาณ 135,000 ล้านบาท จ่ายผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอมาตรการเยียวยาเกษตรกร ตามจำนวนทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน 9 ล้านทะเบียนเกษตรกร วงเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน หรือ 15,000 บาทต่อทะเบียนเกษตรกร โดยเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ในวันที่ 23 เม.ย.นี้ ซึ่งมาตรการเยียวยาเกษตรกรคาดว่าจะใช้เงินประมาณ 135,000 ล้านบาท ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาผ่านเว็บไซต์ "เราไม่ทิ้งกัน" มากกว่า 10 ล้านคนเป็นเกษตรกรนั้นก็ให้หารือกับคณะกรรมการฯ เมื่อสัปดาห์ก่อน ได้ชี้แจงระบบการลงทะเบียนเกษตรกรว่า การลงทะเบียนผู้ที่เป็นเจ้าของทะเบียน ได้ลงชื่อลูกหลานเข้าไปด้วย ทำให้ใน 10 ล้านคน ระบบเอไอระบุว่า มีอาชีพเกษตรกร แต่ในจำนวนนั้นมีประมาณ 3-4 ล้านคนเท่านั้น ที่เป็นเจ้าของทะเบียน เพื่อที่กระทรวงเกษตรฯ จะช่วยเหลือเอง ดังนั้นอีกประมาณ 6-7 ล้านคน หากมีการอุทธรณ์ หรือกระทรวงการคลังให้ทบทวนสิทธิ กลุ่มนี้ต้องได้รับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการมองว่าภาคเกษตรไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่เมื่อประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน กิจกรรมทุกอย่างหยุดชะงักลง การเก็บเกี่ยวทำไม่ได้ การนำผลผลิตออกขายเป็นไปได้ลำบาก หากพิจารณาโดยลึกแล้วจะเห็นว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนอยู่แล้ว หากไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยก็จะไม่ธรรมเมื่อเทียบกับอาชีพกลุ่มอื่น

อย่างไรก็ตามมีเกษตรกรบางกลุ่มที่ไปขึ้นทะเบียนในโครงการเราไม่ทันกัน แล้วถูกตัดออกจากบัญชีการช่วยเหลือ นั่น กระทรวงเกษตรฯ ก็แจ้งกับคณะกรรมการว่า ควรเปิดโอกาสเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของครัวเรือนให้กู้ยืมและรับเงิน 5,000 บาทดังกล่าวในกรณีที่เกษตรกรกลุ่มนี้ได้ประกอบอาชีพ ค้าขาย หรือขับแท็กซี่จริง

“ต่อไปนี้การช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรฯ ในมาตรการดังกล่าวจะช่วยตามรายละเอียดที่มีประมาณ 9-10 ล้านทะเบียนเท่านั้น ไม่นับเป็นราย ซึ่งจะมีมากกว่า 16-17 ล้านราย แบ่งเป็นที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมการเกษตร 6.1 ล้านทะเบียน ประมงไม่เกิน 1 ล้านทะเบียน ปศุสัตว์ 3 ล้านทะเบียน ซึ่งจะอัพเดททุกกรอบการผลิต” นายอนันต์ กล่าว

นายอนันต์ กล่าวอีกว่า การช่วยเหลือดังกล่าวเป็นภาวะที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการประกันรายได้เกษตรกร ทั้งชาวสวนปาล์ม ยาง ข้าว มันสำปะหลัง ซึ่งยังเดินหน้าตามการประกันรายได้ต่อไป นอกจากนี้เกษตรกรอาจได้รับมาตรการฟื้นฟูเพิ่ม ในกรณีที่ผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ ที่เป็นมาตรการช่วยเหลือปกติตามสถานการณ์



เศรษฐกิจ-ธุรกิจ > ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ส่งออกไทย ไตรมาสแรก โต 7.21%

วันที่ 22 เม.ย. 2563 เวลา 15:15 น.



“จรินทร์” จับมือเอกชน ปันยอดส่งออกไก่ไตรมาสแรกเป็นบวก โต 7.21 % เตรียมบุกตลาดต่อ 27 ประเทศ ช่วยเกษตรกร

นายจรินทร์ วัฒนวิเศษณ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหาร ประชุมหารือกับกลุ่มผู้ผลิตไก่สด/แปรรูป นำโดยสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย โดยหารือ 3 ฝ่าย ระหว่างภาครัฐ ผู้ผลิตผู้ส่งออก และเกษตรกร เพื่อประเมินสถานการณ์การผลิตและการส่งออก

พร้อมกำหนดแนวทางการบริหารการตลาด และการผลักดันการส่งออกสินค้าไก่ของไทย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องดูแลการบริโภคในประเทศให้เพียงพอ ตลอดจนสนับสนุนการส่งออกให้สอดคล้องกับการผลิต โดยมีผู้เข้าร่วมหารือในวันนี้ เช่น สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท สหฟาร์ม จำกัด บริษัท Cargil บริษัท GFPT เป็นต้น

โดยหลังการประชุม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไก่เนื้อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ผลิตแปรรูปและผู้ส่งออกตามแนวทางที่กระทรวงพาณิชย์ต้องการที่จะจับมือร่วมกับเกษตรกรและภาคเอกชนในการเดินทางร่วมกัน "พลิกโควิดเป็นโอกาส" เพื่อหาช่องทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับภาคส่วนต่างๆและเตรียมการสำหรับอนาคตเมื่อโควิดหมดสิ้นไป เพื่อทำรายได้กับประเทศให้ได้มากที่สุด

ขณะที่ ผลผลิตของประเทศไทยรวมกันปีละประมาณ 2,860,000 ตันต่อปี ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตไก่เนื้ออันดับที่ 8 ของโลก แต่สามารถส่งออกได้เป็นลำดับที่ 4 ของโลก สัดส่วนการผลิต 100% นั้น แบ่งเป็นเพื่อการบริโภคในประเทศร้อยละ 60 และเพื่อการส่งออกร้อยละ 40

สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา ไทยสามารถส่งออกได้ 900,000 ตัน เป็นมูลค่าประมาณ 109,000 ล้านบาท โดยไตรมาสแรกของปี 2563 สามารถส่งออกได้ 230,000 ตันเป็นมูลค่า 26,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ในช่วงไตรมาสแรกร้อยละ 7.21 ตลาดสำคัญของไทย เช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ เกาหลี เป็นต้น

โดยทิศทางการส่งออก มีความเห็นร่วมกันดังนี้ ประการที่หนึ่ง พยายามปรับลดต้นทุนการผลิตไก่เนื้อ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งต้องมีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ส่งออกและเกษตรกร รวมทั้งกระทรวงเกษตราร่วมกัน ส่วนคู่แข่งสำคัญคือประเทศบราซิล ซึ่งเป็นผู้ครองตลาดลำดับต้นของโลก โดยในตลาดโลกนั้นมีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มเติมอีก เช่น ประเทศยูเครน เป็นต้น มีต้นทุนต่ำไทยประมาณ 1 ใน 3 จากต้นทุน(การเลี้ยงไก่)ของไทย ประมาณ 30 แต่ของประเทศเขาประมาณ 20 เป็นต้น

อย่างไรก็ตามทิศทาง ที่ไทยจะเดินไปด้วยกันจะแยกตลาดส่งออกตลาดไก่เนื้อของไทยเป็น 2 ตาราง คือ ตารางที่หนึ่งก็คือ รักษาตลาดเดิมที่มีอยู่และขยายตลาดเดิมออกมาให้มากที่สุด โดยตลาดเดิม มี 8 ประเทศสำคัญ คือ ญี่ปุ่น อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ฮองกง แคนาดา เกาหลีใต้ และสิงคโปร์

แนวทางที่สอง จะเร่งเปิดตลาดใหม่ ที่ยังมีสัดส่วนการตลาดต่ำอยู่ โดยจะทำงานร่วมกับภาคเอกชนมีรายการ 19 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา เบลเยียม เดนมาร์ก ออสเตรเลีย สวีเดน อังกฤษ เยอรมัน ฮองกง ซาอุดีอาระเบีย จีนฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ UAE ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน เป็นต้น

รายงานสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ปริมาณไก่และผลิตภัณฑ์เพียงพอสำหรับคนไทย และช่วงนี้ยังเป็นโอกาสเร่งทำตลาดส่งออกเพื่อชิงส่วนแบ่งจากคู่แข่งในภาวะวิกฤติโดยไม่กระทบต่อการบริโภคในประเทศ โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตไก่เนื้ออันดับที่ 8 ของโลก มีการผลิตประมาณปีละ 3.3 ล้านตัน และมีปริมาณส่วนเกินเพื่อส่งออกได้เกือบ 1 ล้านตันต่อปี

ขณะนี้คู่แข่งสำคัญของไทย คือ บราซิล กำลังประสบปัญหาจากการรับมือโรคโควิด ทำให้การส่งออกชะลอไป ในขณะที่ไทยสามารถดูแลการผลิตอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างดี จึงมั่นใจว่า ประเทศไทยสามารถพลิกวิกฤติโควิดให้เป็นโอกาสการส่งออกได้

อย่างไรก็ตาม รายงานจากคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า มุมมองนายจรินทร์นั้น เห็นว่าอุตสาหกรรมไก่ไม่ได้มีแต่ผู้ส่งออกรายใหญ่เท่านั้น แต่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อมากกว่า 32,000 ราย หรือประมาณ 5,700 ครัวเรือนทั่วประเทศ กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ เช่น ลพบุรี นครราชสีมา ชลบุรี กาญจนบุรี และสระบุรี เป็นต้น

โดยนอกจากไก่เนื้อแล้ว ยังมีเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่อีกมากกว่า 130,000 ราย มีครัวเรือนในส่วนของไก่ไข่ 4,400 ครัวเรือนในหลายจังหวัด เช่น ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบุรี นครปฐม อยุธยา เป็นต้น ผลิตไข่ได้ประมาณปีละประมาณ 16,000 ล้านฟอง จึงถือว่า ไก่เป็นอุตสาหกรรมที่มีเกษตรกรต้นน้ำจำนวนมาก หากสามารถทั้งขยายการส่งออก และการบริโภคในประเทศได้ ก็จะเป็นการสนับสนุนเกษตรกรฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน